

REG TU

ประจำเดือนตุลาคม ธันวาคม 2559

NEWS

ฉบับที่ 86

October December 2016



Office of the Registrar, Thammasat University
ติดตามรายละเอียด การให้บริการทางการศึกษา



ได้ที่ www.reg.tu.ac.th



www.reg.tu.ac.th

NuREG Thammasat

Registrar.TU

รับเข้าศึกษา มธ.

for
students



@REG house

Self - Service

บริการง่ายๆ ทำได้ด้วยตัวเอง

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีช่องทางการให้บริการแบบ Self-Service อะไรกันบ้าง มาดูกันเลยยยยยยย !!!
บอกได้คำเดียวว่า “บริการง่ายๆ ทำได้ด้วยตัวเอง”



บริการที่ 1 บัตรนักศึกษา Smart Card นอกเหนือจากเป็นบัตรประจำตัวนักศึกษา บัตร ATM แล้วนั้น ยังได้เพิ่มบริการบัตรกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Smart Purse ที่สามารถใช้ชำระค่าเอกสารทางการศึกษา ทั้งหน้าเคาน์เตอร์ของสำนักทะเบียนและใช้คู่กับเครื่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติ และสามารถเติมเงินได้ตามช่องทางการเติมเงินของธนาคารกรุงไทยฯ

บริการที่ 2 คือ บริการใบเสร็จ Online ซึ่งทางกองคลังกับสำนักทะเบียนฯ หรือร่วมกันในการปรับปรุงระบบเพื่อให้สามารถจัดทำใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นักศึกษาได้เร็วขึ้นกว่าเดิม ด้วยการพัฒนาระบบให้นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบเสร็จได้เองผ่านระบบออนไลน์ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อบริการทางการศึกษาของสำนักทะเบียนฯ หลังจากการตัดเงินในบัญชีเรียบร้อยแล้ว 10 วัน โดยการสั่งพิมพ์ครั้งแรกจะได้รับ ใบเสร็จ ต้นฉบับ



บริการที่ 3 ใบรับรอง Online นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานระบบใบรับรองออนไลน์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.reg.tu.ac.th ระบบจะแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูล ให้ถูกต้องและครบถ้วน เสร็จแล้วพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปยื่นชำระเงินค่าใบรับรองที่ธนาคารกสิกรไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย

บริการที่ 4 เครื่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษาปัจจุบันเท่านั้น นักศึกษาสามารถขอเอกสารทางการศึกษาด้วยตนเองง่ายๆ โดยใช้คู่กับบัตรนักศึกษา Smart Purse ทั้ง 3 ศูนย์การศึกษา ดังนี้ หอสมุดปวงฯ มธ. ศูนย์รังสิต หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ. ทำพระจันทร์ และอาคารเรียนรวม 5 ชั้น มธ. ศูนย์ลำปาง



บริการที่ 5 ขึ้นทะเบียนบัณฑิต Online ...ทางเลือกใหม่ของบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษสามารถทำรายการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผ่านทาง www.reg.tu.ac.th แล้วชำระค่าธรรมเนียมได้ที่ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ บัณฑิตเลือกรับเอกสารสำเร็จการศึกษาได้ 2 วิธี คือ รับด้วยตนเองหรือ ทางไปรษณีย์

Office of the REGistrar

น้องถาม :

อยากทราบว่าถ้าหนูเข้าไปตรวจสอบผล
จดทะเบียนในระบบแล้ว แต่ผลจดทะเบียนที่ขึ้นใน
ระบบไม่ครบตามจำนวนที่หนูขอจดทะเบียนไป จะมี
วิธีการแก้ไขปัญหาและดำเนินการอย่างไรค่ะ

คำถาม
ที่พบบ่อย

พี่ผู้เรีกตอบ :

ถ้าน้องเข้าไปตรวจสอบรายวิชาที่ขอจดทะเบียนแล้วพบว่า
รายวิชาที่ขอจดทะเบียนนั้นมีไม่ครบ แสดงว่าน้องจดทะเบียน
ไม่สำเร็จ เพราะฉะนั้นน้องต้องไปติดต่อทำเรื่องขอจะทะเบียนเพิ่ม
(กรณีพิเศษ) ที่คณะของตัวเองนะคะ



เกร็ด ๕ ความรู้ รอบรู้สนท.

ความจำระยะสั้น คือ ความจำที่ไม่ยาวนานเอง เป็นความจำที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราว เมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะลืมสนิท เช่น ถ้าเราเอาเบอร์ใครคนนึงมา เลข 10 หลักเราอาจจะจำได้นานถึง 5 นาที แต่พอได้จดลงกระดาษ หรือมีมือถือแล้วเราก็จะลืมทันที จริงมั๊ย? เพราะเทคโนโลยีนี้แหละที่ทำให้คนเราใช้ความจำน้อยลง

ส่วนความจำระยะยาว คือ ความจำที่อยู่กับเราถาวร เปรียบเสมือนคลังข้อมูลใหญ่ๆ ที่บรรจุข้อมูลไว้ได้ไม่อัน ซึ่งความจำระยะยาวของแต่ละคนก็จะมีศักยภาพที่แตกต่างกัน บางคนอาจจำตารางธาตุได้ชั่วชีวิต แต่บางคนจำแค่สูตรคูณก็เหนื่อยใจแทบขาด

แล้วทีนี้จะทำอย่างไรล่ะ เพื่อจะเปลี่ยนความจำระยะสั้นของเราให้กลายเป็นความจำระยะยาว มาดู 6 วิธีที่เอามาบอกดีกว่า

1. ทำความเข้าใจแก่นการท่อง ก่อนสอบเป็นช่วงที่ทุกคนมัวแต่ท่องๆๆ เอาไปตอบข้อสอบ แต่ความจริงแล้วการสร้างความรู้ระยะที่ดี ควรทำความเข้าใจในเนื้อหาว่าผลตรงนี้เกิดขึ้นได้จากอะไร เกิดได้อย่างไร คิดให้เป็นลำดับ ข้อมูลก็จะอยู่ในสมองนานกว่าการท่อง บางทีท่องแทบตายเดินชนเสาไฟฟ้าทีเดียว ก็วิ่งๆ ลืมหมดแล้ว

2. อ่านพร้อมเสียงหรือทักให้เพื่อน น้องๆ อาจจะอยากเถียงว่าอ่านออกเสียงจะดีกว่าอ่านเงียบๆ ยังไงแต่พี่มีนัยน์ ขอนยืนยัน นอนยันเลยว่าดีกว่าจริงๆ เพราะการอ่านออกเสียงได้ประโยชน์หลายเตียง ตาก็ได้เห็นเนื้อหา แฉมหูยังได้ยินเสียงที่ตัวเองอ่านอีก ซึ่งก็จะกระตุ้นความจำสมองได้ดี แต่ก็อย่าอ่านดังมากล่ะ เดียวคนอื่นจะแยก

ไม่ออกกว่าอ่านหนังสือหรือบ้า ฮ่าๆ หรือการทักให้เพื่อนก็ทำให้เราแม่นยำขึ้นเพราะคนเราจะสอนคนอื่นได้ก็ต้องเข้าใจก่อนและยังต้องหาวิธีเรียบเรียงสอนให้คนอื่นรู้เรื่องตามเราอีก นั่นแหละเราก็ได้ทบทวนไปในตัวทีนี้ล่ะปึกๆ จำไปตลอดชีวิตซัวร์!

3. สร้างสูตรเป็นของตนเอง การสร้างสูตรคือการทำเนื้อหาขนาดยาวที่มันจำยากมากๆ หรือสับสนมาสร้างเป็นสูตร ส่วนใหญ่ก็จะเอาพยางค์หรือคำแรกมาสร้างเป็นประโยค สูตรยอดนิยม เช่น สูตรไกจิกเด็กตายบนปากโอ่ง เชื่อว่าคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็ก จนแก่เอ๊ย! จนป่านนี้แล้วก็ยังไม่ลืมกันเลยจริงมั๊ย?

4. กินอาหารที่มี DHA เพราะ DHA เป็นกรดที่สำคัญต่อสมอง และความจำมากทีเดียวเลยนะน้องๆ ส่วนใหญ่จะมีในอาหารประเภทปลา น้ำมันตับปลา หรือพวกวอลนัทนั่นเอง ถ้าไม่รีบกินระวังจะเป็นอัลไซเมอร์ตั้งแต่ยังไม่แก่จะจ๊ะ

5. ออกกำลังสมอง ถ้าน้องๆ อยากให้ร่างกายแข็งแรงก็ต้องออกกำลังกาย อันนี้ก็เช่นเดียวกัน ถ้าอยากให้สมองแข็งแรงมีความจำดีๆ ก็ต้องออกกำลังกายบ้าง แต่ไม่ต้องถึงขนาดเอาหัวมาตေးบอล เอาฮูลาฮูปมาหมุนรอบหัวนะ แค่หาเกมฝึกสมองมาเล่นบ้าง เช่น เกมซูโดกุ อักษรไขว้ เป็นต้น

6. พักสมองบ้าง สุดท้ายถ้าสมองล้าเกิน ก็พักบ้างอะไรบ้าง จะนอนหลับ ฟังเพลงเบาๆ ก็ได้ ก่อนที่จะสมองมันจะระเบิด สั้นก็ไม่จำ ยาวก็ไม่จำ แล้วจะเสร้านะจะบอกให้